

## THÔNG BÁO

### Kết luận tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ ngày 22/5/2024.

Ngày 22 tháng 5 năm 2024 tại Phòng họp gác 3-UBND xã, Ban chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Lĩnh đã tổ chức họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 5 tháng đầu năm 2024, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, sau khi nghe báo cáo đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và các ý kiến phát biểu thảo luận, Hội nghị đã thống nhất kết luận như sau:

#### I. Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 5 tháng đầu năm 2024:

##### 1. Những kết quả đạt được:

Thực hiện nhiệm vụ trong 5 tháng đầu năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm 2024; chỉ đạo rà soát khung kế hoạch củng cố các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM, tổ chức lễ ra quân xây dựng NTM năm 2024; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành; chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của các cấp; chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đảng ta thật vĩ đại”; kịp thời xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; quan tâm công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên: Chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã, Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên, Đại hội Hội khuyến học xã nhiệm kỳ 2024 – 2029; chỉ đạo bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023 – 2028; chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã nhiệm kỳ 2022 – 2027; đã tổ chức kết nạp 02 quần chúng ưu tú vào Đảng, đang xây dựng 03 hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho đảng viên; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, củng cố hồ sơ phục vụ cho Đoàn kiểm tra của UBKT Huyện ủy được đánh giá tốt. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, đoàn thể đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực gắn với xây dựng NTM.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng NTM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đề án sản xuất vụ Xuân 2024; tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2024 đạt kết quả. Tập trung quyết liệt các giải pháp phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU). Tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCCCR

và TKCN năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Chỉ đạo các thôn triển khai làm GTNT theo kế hoạch đăng ký, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý đất đai, thực hiện công tác thống kê đất đai 2023, kế hoạch sử dụng đất năm 2024; hoàn thiện hồ sơ đề nghị huyện thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất ở đối với vị trí đất giao trái thẩm quyền của ông Nguyễn Văn Soa và Lê Thanh Thuận; Phê duyệt quy hoạch đất ở dân cư vùng khu vực Đồng Cò (thôn 4); Phê duyệt quy hoạch đất ở dân cư vùng nhà văn hóa thôn 3; tập trung chỉ đạo xử lý những tồn đọng trên lĩnh vực đất đai theo các Kết luận của Huyện ủy, UBND huyện; tổ chức làm việc, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở di dời đến vùng tái định cư. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách ngay từ đầu năm; tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo làm tốt công tác dạy và học, làm tốt việc khám chữa bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; Thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng. Tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo ANTT trên địa bàn, tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao, công tác huấn luyện, hội thao quân sự năm 2024 đạt kết quả khá. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết TTHC.

## **2. Hạn chế, khuyết điểm:**

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại hạn chế đó là: Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân đôi lúc chưa thường xuyên nên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị có lúc, có nơi còn vướng mắc. Nguồn kết nạp Đảng ở một số chi bộ gặp khó khăn, công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa ở một số chi bộ chưa chặt chẽ. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ, đảng bộ đạt chưa cao.

Việc triển khai thực hiện một số nội dung theo Kết luận số 584-TB/HU ngày 22/3/2024 của Thường trực Huyện ủy còn chậm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt tỷ lệ thấp so với dự toán giao. Công tác vận động di dời đối với hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở (*hộ ông Nguyễn Văn Xuân, hộ ông Nguyễn Văn Tiềm*) còn gặp nhiều khó khăn. Công tác vệ sinh môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên ý thức, trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa được phát huy cao trong việc phân loại, tập kết rác thải, đóng phí môi trường, việc tuần tra, xử lý chưa hiệu quả, chưa có tính răn đe. Xây dựng NTM triển khai chưa quyết liệt, chưa đồng đều giữa các tiêu chí, giữa các thôn. Thực hiện Chỉ thị 20 của Tỉnh ủy, nhất là trong tổ chức đám cưới còn phô trương, lãng phí. Tình hình ANTT trên địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

## **II. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới**

Để thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chính trị năm 2024, yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các giải pháp trên các lĩnh vực được phân công, trong đó tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, chi ủy – BCH các thôn soát xét lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra, đánh giá cụ thể những việc đã làm được, chưa làm được, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng tuần, từng tháng, từng quý để tập trung quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ

2025 - 2030.

2. Tập trung chỉ đạo triển khai Đề án sản xuất vụ Hè Thu đạt kế hoạch, chỉ đạo đội bảo vệ điều hành nước tưới hợp lý, đảm bảo tiết kiệm đồng thời chủ động phương án chống hạn cho lúa và cây màu. Chủ động triển khai các biện pháp chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, phòng chống cháy rừng.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Tập trung khắc phục các tồn tại, các nhiệm vụ được giao theo Kết luận 584-TB/HU ngày 22/3/2024 của Thường trực Huyện ủy và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện (về cấp đất, cho thuê đất sai thẩm quyền, di dời tái định cư đối với các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, nhà ở nằm trong vùng quy hoạch vành đai đường 15B...). Hoàn thành việc GPMB khu quy hoạch đấu giá xứ Đồng Cò thôn 4, tổ chức đấu giá QSD Đất tại xứ Con Bóm (thôn 3). Hoàn thiện hồ sơ pháp lý và tổ chức cưỡng chế công trình xây dựng trái phép đối với hộ ông Trần Văn Trường - thôn 1. Rà soát, tổ chức làm việc với các hộ dân có hợp đồng đầu thầu đất làm ô tô quán, nuôi trồng thủy sản, làm trang trại hết thời hạn.

4. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 14-NQ/ĐU về xây dựng NTM. Giao đồng chí chuyên trách NTM xây dựng Kế hoạch hợp BCD – BQL, kế hoạch để Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với các đồng chí cán bộ, công chức phụ trách các tiêu chí, chi ủy – BCH các thôn nhằm soát xét, đánh giá kết quả thực hiện khung kế hoạch. Tổ chức họp Ban phát triển các thôn để phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức, cá nhân, rõ người, rõ việc, rõ thời gian. Huy động tối đa mọi nguồn lực để làm GTNT theo kế hoạch đã đăng ký. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn, nhất là nâng cấp, sửa chữa hội trường UBND xã.

5. Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35 - CT/HU, ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng, lần thứ XXXII. Tập trung quyết liệt công tác thu ngân sách trên địa bàn, chỉ đạo kiểm tra, quyết toán thu – chi các khoản tại thôn. Chuẩn bị xây dựng các Báo cáo phục vụ kỳ họp giữa năm HĐND xã. Tham mưu kế hoạch làm việc với các thôn thu phí môi trường đạt kết quả thấp.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp; kiểm tra, đôn đốc và phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh của thôn. Chỉ đạo các thôn bổ sung, hoàn thiện quy ước, hương ước thôn. Chỉ đạo các trường tổ chức tổng kết năm học 2023 – 2024.

Triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/HU, ngày 11/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2024 - 2025 và những năm tiếp theo. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

7. Rà soát, theo dõi, đôn đốc việc khắc phục các tồn tại trong công tác CCHC năm 2023, kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2024. Tổ chức kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở tại cơ quan nhằm nâng cao đạo đức công vụ, ý thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ,

công chức. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư. Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền với Nhân dân theo kế hoạch.

8. Công an, Quân sự tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm, nhất là xử lý nghiêm các trường hợp vứt rác không đúng nơi quy định để răn đe.

9. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên;

Chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề nội dung bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" và chuyên đề về "Ngoại giao cây tre" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

10. Đảng ủy chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2024, xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025 – 2027. Thường trực HĐND xã chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức kỳ họp giữa năm theo luật định.

11. MTTQ và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và toàn thể Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát động các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 20 của Tỉnh ủy. Tiếp tục thành lập đoàn vận động đối với hộ ông Nguyễn Văn Xuân và hộ ông Nguyễn Văn Tiềm.

12. Các đồng chí được phân công phụ trách địa bàn tổ chức làm việc với Chi ủy – BCH các thôn nhằm soát xét lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025 – 2027. Phát huy tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, BTV Đảng ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc trên lĩnh vực được phân công chỉ đạo để có sự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành, tổ chức, đoàn thể, cán bộ, công chức nhằm kịp thời biểu dương hoặc nhắc nhở, phê bình.

Trên đây là nội dung Kết luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ngày 22/5/2024. Đề nghị các ban, ngành, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách, chi ủy – BCH các thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện đạt kết quả. Văn phòng Đảng ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông báo này, định kỳ tổng hợp báo cáo Thường trực Đảng ủy./.

Nơi nhận:

- Các đ/c UV BTV, UV BCH Đảng bộ,
- TT. HĐND xã, Lãnh đạo UBND xã,
- Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã,
- Các chi bộ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

